

THÁI BÌNH CAM KẾT TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc với chính quyền thành phố St. Petersburg.

đô thị và giải quyết thành công. Đây chính là tiền đề thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có Thái Bình. Ông Vladimir Platonov khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp của nước Nga nói chung, thành phố Moskva nói riêng với tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Các thế hệ người Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc

đấu tranh thống nhất đất nước; hai bên cần tăng cường thúc đẩy hợp tác cũng như đầu tư để phát huy mối quan hệ tốt đẹp này. Đánh giá cao những lĩnh vực thành phố Moskva có tiềm năng lớn và đã thu được nhiều thành công như y tế, chuyển đổi số, quản lý và phát triển đô thị, công nghiệp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỉnh Thái Bình có thể mạnh về chế biến nông sản cũng như sản xuất hàng tiêu dùng, những mặt hàng có thể đáp ứng cho nhu cầu lớn của người dân thủ đô nước Nga. Với tầm nhìn và tiềm năng, khát vọng phát triển của Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng cơ hội hợp tác với các đối tác Liên bang Nga trong thời gian tới rất rộng mở, đa dạng và thiết thực; đồng thời, mong muốn sớm được đón các đối tác, doanh nghiệp Nga đến nghiên cứu, khảo sát, hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Thái Bình. Đồng chí cam kết tỉnh luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư FDI nói chung và doanh nghiệp Nga hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cùng phát triển.

Trước đó, tại thành phố St. Petersburg, nhằm mở rộng hợp tác song phương và thảo luận các



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố St. Petersburg.

vấn đề thu hút đầu tư, đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với chính quyền thành phố St. Petersburg. Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg khẳng định chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Thái Bình sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực thành phố St. Petersburg có thế mạnh và tỉnh Thái Bình quan tâm; đồng thời, đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và của tỉnh Thái Bình và thành phố St. Petersburg. Để phát triển hợp tác

kinh tế thương mại thực chất, ông Vyacheslav Kalganov đề nghị tỉnh Thái Bình gửi danh sách các sản phẩm xuất khẩu mà người tiêu dùng thành phố St. Petersburg nói riêng, nước Nga nói chung có thể quan tâm.

Trong chuyến công tác tại Liên bang Nga, đoàn công tác của tỉnh đã đến viếng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố St. Petersburg; thăm, làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố St. Petersburg, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại St. Petersburg; thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp

thành phố Moskva. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình trong xúc tiến thương mại, đầu tư tại Liên bang Nga, đồng thời cho rằng với rất nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh và quyết tâm chính trị của tỉnh trong thu hút đầu tư nước ngoài, Thái Bình sẽ thành công trong việc mời gọi các nhà đầu tư Liên bang Nga. Đại sứ khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa trong hoạt động kết nối và thúc đẩy hợp tác của tỉnh Thái Bình với các đối tác, địa phương của Liên bang Nga trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và có thế mạnh.

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 14/10

Nông dân đổi mới trong thời đại mới

Ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, người nông dân cũng tích cực đổi mới để thích nghi trong thời đại mới.



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Vũ Văn Cửa, hội viên nông dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) cho hiệu quả kinh tế cao.

Thay đổi hướng đến thành công

Từ những lá chiếu cói truyền thống của làng nghề An Vũ (Quỳnh Phụ), anh Nguyễn Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui đã phát triển thành nhiều sản phẩm tiện ích, độc đáo, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong năm 2023, anh đã nghiên cứu, kết hợp chiếu cói với tinh dầu hương thảo của anh Nguyễn Văn Thắng, hội viên nông dân xã Quỳnh Hồng để làm ra sản phẩm chiếu cói dành cho trẻ nhỏ. Không chỉ sản xuất chiếu cói, anh Quý còn mở rộng sản xuất các sản phẩm như tranh treo tường, ví, dép... từ sợi cói theo đơn hàng. Anh cho biết: Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh với chiếu cói truyền thống. Nếu doanh nghiệp không thay đổi tư duy, cách làm chắc chắn không thể chiếm lĩnh được thị trường. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mỗi năm chúng tôi sẽ nghiên cứu, đưa ra thị trường một sản phẩm mới với những tính năng độc đáo, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. 3 năm gần đây, tôi đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để nâng cấp máy móc. Mỗi năm Công ty đạt doanh thu từ 8 - 10 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thu lãi 1 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm, anh Quý còn chú trọng xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, đưa chiếu cói lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Là người phụ trách hoạt động kinh doanh online của Công ty, anh Nguyễn Văn Tuấn không chỉ sáng tạo trong cách giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm mà còn hướng dẫn quảng bá hình ảnh, văn hóa làng nghề. Anh cho biết: Hiện nay, người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm truyền thống, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe. Công ty TNHH Chiếu cói Thân Vui là doanh nghiệp sản xuất chiếu cói đầu tiên tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian đầu triển khai gặp khá nhiều khó khăn nhưng hiện tại doanh thu đã tăng hơn 30% so với trước. Thông qua bán hàng trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, chúng tôi đã có những đơn hàng từ nước ngoài với số lượng lớn.

Trước đây, khi nhiều hộ vẫn đang nuôi tôm theo phương thức quảng canh thì anh Vũ Văn Cửa, hội viên nông dân xã Thái Thượng (Thái Thụy) đã mạnh dạn đầu tư chuyển sang mô hình nuôi tôm công nghệ

cao. Theo anh Cửa, nếu không đổi mới trong tư duy, cách làm, nông dân sẽ khó thành công trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Anh chia sẻ: Gia đình tôi đang duy trì mô hình 30ha nuôi tôm công nghệ cao với 15.000m² nuôi giống tôm thẻ chân trắng; 2.000m² nuôi tôm sú và hệ thống xử lý nước; kết hợp kinh nghiệm và học hỏi thêm từ các mô hình lớn ở các tỉnh khác để ứng dụng vào mô hình của gia đình. Tôi chú trọng bảo đảm vệ sinh môi trường nước, thường xuyên kiểm tra dịch bệnh để bảo đảm tôm luôn khỏe mạnh. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mỗi năm tôi thu được 3 vụ tôm, sau khi trừ chi phí thu lãi 300 - 500 triệu đồng/vụ. Không dừng lại ở đó, anh Cửa tiếp tục nhập giống tôm sú ở Ninh Thuận về nuôi theo hướng công nghệ cao. "Mặc dù là người đầu tiên thực hiện nhưng sau 6 tháng tôi thu hoạch được hơn 1,5 tấn, bán giá cao hơn nhiều so với tôm thẻ chân trắng, cho doanh thu 600 triệu đồng" - anh Cửa cho biết thêm.

Xây dựng thể hệ nông dân thời đại mới

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Việc xây dựng

lực lượng nông dân tiên tiến, trình độ, sáng tạo, trách nhiệm được xem là một trong những nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Thời gian qua, hội viên nông dân các cấp đã phát huy trí tuệ, sáng tạo và mạnh dạn đầu tư, làm chủ khoa học kỹ thuật, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao.

Để tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, giai đoạn 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho hơn 1 triệu lượt hội viên. Các cấp hội hướng dẫn thành lập 102 mô hình kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng 112 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, mở ra cơ hội liên kết sản xuất chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững. Cùng với đó, các cấp hội duy trì hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân; tín chấp với các ngân hàng hơn 3.500 tỷ đồng cho hơn 70.900 lượt hội viên vay phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân hơn 9.500 tấn phân bón trả chậm trị giá hơn 137 tỷ đồng.

Hướng đến xây dựng thể hệ nông dân thời đại mới, Hội Nông dân tỉnh sẽ chỉ đạo các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp tạo mạnh công tác đào tạo nghề nông nghiệp nhằm nâng cao trình độ sản xuất, tăng năng suất lao động và tăng thu nhập cho hội viên; hỗ trợ hội viên tiếp cận và ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh quá trình liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tích cực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

Kiến Xương

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao khôi phục sản xuất

Huyện Kiến Xương có 8 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó chủ yếu trồng dưa lưới và rau màu, tạo ra giá trị kinh tế cao và là thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Mặc dù bị thiệt hại nặng do bão số 3 song đến nay chủ các mô hình đều đang tập trung khôi phục để ổn định sản xuất.

Nhân Lê Văn Túc, thôn Khả Phú, xã Bình Thanh đầu tư gần 1,4 tỷ đồng xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Với sự sáng tạo của mình, 2 năm qua anh Túc đã biến vùng đất trũng thành nơi thu tiền tỷ. Với diện tích hơn 2.000m², phía trên anh làm giàn trồng 3 vụ dưa lưới, 1 vụ cà chua, ớt chua/năm với hơn 5.000 gốc, phía dưới thả cá lăng và cá chuối hoa với số lượng 15.000 con. Nếu thời tiết thuận lợi, anh Túc thu lãi 1,3 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", bão số 3 đã làm toàn bộ nhà màng bị đổ, 1.300 cây dưa lưới đang thời kỳ thu hoạch, 1.800 cây dưa đang chuẩn bị ra hoa, 2.000 cây dưa giống bị hỏng hoàn toàn, hơn 10.000 con cá chuối hoa và cá lăng theo dòng nước cuốn đi. Anh Túc cho biết: Thiệt hại là rất lớn, ước tính gần 1 tỷ đồng nhưng tôi sẽ quyết tâm làm lại từ đầu. Gần 10 ngày qua, tôi đã thuê thợ về dựng lại khung, lắp dựng những gì còn dùng được, làm lại giá thể, gây cấy giống để tới cuối tháng 10 bắt đầu trồng lại hơn 6.000 cây dưa và ớt

chuồng, nhập 15.000 con cá lăng, cá chuối về nuôi với tổng chi phí đầu tư lại ước tính khoảng 500 triệu đồng. Ông Vũ Hoài Nhân, thôn Trí Lễ, xã Vũ Lễ cho biết: Cuối năm 2021, tôi đầu tư 400 triệu đồng làm mô hình nhà màng với diện tích 1.000m² để trồng dưa lưới. Ai cũng cho rằng tôi tham lam vì đã gần 70 tuổi, sức khỏe có hạn nhưng vì đam mê nên tôi vẫn quyết tâm thực hiện. Với 3.000 gốc dưa lưới/vụ, mỗi năm thu 2 vụ, trừ chi phí tôi thu lãi trên 100 triệu đồng. Cứ nghĩ một, hai năm sau sẽ lấy lại vốn, ai ngờ bão số 3 quá mạnh nên toàn bộ nhà màng đổ sập hoàn toàn. Khó khăn chồng chất khó khăn, vốn bỏ ra chưa kịp thu hồi nay lại bị thiệt hại, nhưng do gần bó với sản xuất nông nghiệp từ hàng chục năm qua, đã từng mất mùa do mưa bão nên tôi vẫn quyết tâm vực dậy, đầu tư làm lại nhà màng, phát triển sản xuất. Chưa biết sẽ thế nào nhưng tôi cũng chấp nhận để mô hình hoạt động trở lại, bù đắp dần những thiệt hại do bão gió gây ra. Tuy nhiên,

mong muốn nhất của tôi là sự hỗ trợ, động viên kịp thời của nhà nước về vốn, giống để chúng tôi có thêm động lực sản xuất. Ông Nguyễn Thái, xã Bình Định là người đầu tiên thực hiện mô hình nhà màng ở Kiến Xương cũng không tránh khỏi thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ông cho biết: Cách đây 7 năm, tôi đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để làm hơn 400m² nhà màng trồng gần 1.000 gốc dưa, xoay vòng 3 vụ dưa lưới, 1 vụ dưa chuột/năm. Cách đây 3 năm, tôi tiếp tục đầu tư thêm 1.000m² nhà màng theo thiết kế chịu lực được gió bão giật cấp 12 giống như mô hình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ đó, tôi áp dụng khoa học kỹ thuật vào gieo trồng, chăm sóc theo quy trình khép kín nên cả hai khu nhà màng trồng dưa đều sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao. Bình quân mỗi năm tôi thu hoạch trên 10 tấn dưa lưới, dưa chuột, trừ chi phí thu về trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, bão số 3 quá mạnh khiến hơn 400m² nhà màng xây dựng thời kỳ đầu bị gãy đổ, toàn bộ cây dưa giống bị hỏng hoàn toàn, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Để khôi phục lại sản

xuất, vừa qua tôi đã làm lại nhà màng với chi phí hơn 100 triệu đồng theo thiết kế mới để tiếp tục duy trì hiệu quả từ mô hình, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đưa nông sản sạch ra thị trường. Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương khẳng định: Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã tạo ra những sản phẩm sạch, đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần không nhỏ vào giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều bị thiệt hại do bão số 3 gây ra song lại không nằm trong danh mục được hưởng hỗ trợ theo Nghị định số 02 của Chính phủ và chưa bảo đảm về quy mô để được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh. Vì thế, Phòng sẽ tiếp tục tham mưu để huyện đề xuất với tỉnh nghiên cứu, xem xét và kiến nghị Chính phủ hỗ trợ, động viên các gia đình làm mô hình này có thêm động lực đầu tư, khôi phục sản xuất sau những thiệt hại do thiên tai gây ra.

THU THUY



Anh Lê Văn Túc, thôn Khả Phú, xã Bình Thanh (Kiến Xương) tổ chức khôi phục nhà màng để sản xuất trở lại trong tháng 10.